

Hiệu quả sáng tạo từ mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già”

09:45 05/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt với phụ nữ thường đối mặt với thách thức về tỷ lệ tham gia thấp. 5 năm qua, với sáng kiến mô hình "Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già" do BHXH Việt Nam khởi xướng đã mang lại những kết quả đáng mừng. Sự hợp tác chặt chẽ với tổ chức phụ nữ địa phương đã được thực hiện để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện.



BHXH huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) trao sổ BHXH tự nguyện cho chị em phụ nữ.

Hiện mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già” đã được BHXH Việt Nam triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với cách thức sáng tạo.

Tính đến hết năm 2023, đã có hơn 20.000 phụ nữ tham gia mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già. Điều này cho thấy, mô hình "Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện" đã làm thay đổi cách phụ nữ nhìn nhận về BHXH và tạo động lực mạnh mẽ để phụ nữ tham gia vào hệ thống an sinh xã hội. Thành công từ các mô hình địa phương là

minh chứng cho sức mạnh và tiềm năng phát triển toàn diện của mô hình này trong xây dựng một tương lai an nhàn cho phụ nữ Việt Nam.



Trao sổ BHXH và heo nhựa để chị em tiết kiệm tiền tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tại một lễ ra mắt mô hình.

Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương tiên phong trong việc triển khai mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già”. Từ mô hình này, một số địa bàn ở Hà Nội đã có sáng kiến tổ chức mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống bình an”. Đây là một mô hình sáng tạo, linh hoạt, do hội liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn tự xây dựng lộ trình, chỉ tiêu vận động, phát triển số người tham gia theo định kỳ hằng tháng, hằng quý. Các tổ phụ nữ được thành lập tại các khu dân cư, với sự tham gia của các phụ nữ có nhu cầu và điều kiện tham gia BHXH tự nguyện. Các tổ phụ nữ sẽ tiết kiệm một khoản tiền nhất định mỗi tháng để đóng BHXH tự nguyện, đồng thời được hỗ trợ và giám sát bởi các cán bộ hội phụ nữ và BHXH địa phương.

Ngoài ra, tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, các mô hình như: Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm

tham gia BHXH tự nguyện tại tỉnh Bến Tre; mô hình “Vận động nữ lao động tham gia BHXH tự nguyện thông qua các nhóm tiết kiệm” tại tỉnh Lào Cai; mô hình “Tặng heo đất, vận động tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại tỉnh Sóc Trăng;... đang mang lại những kết quả tích cực, tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chia sẻ về mô hình “Tổ Phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Vì tuổi già an nhàn”, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Bình (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) Lâm Thị Bích Phượng cho biết, việc triển khai mô hình nhằm giúp cán bộ, hội viên nhận thức rõ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách an sinh xã hội của nhà nước, về chức năng của Hội trong việc chăm lo quyền lợi cho hội viên. “Tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện vừa mang lại lợi ích thiết thực, vừa tạo điều kiện để chị em gắn bó, chia sẻ khó khăn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ, gia đình và cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững. Ngoài ra, mô hình cũng là cách làm để Hội phát huy vai trò của mình trong việc cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh”, đại diện Hội LHPN xã Trung Bình chia sẻ.

Mô hình “Tổ Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, vì tuổi già an nhàn” sẽ còn được tiếp tục triển khai nhân rộng cho các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã, huyện, tỉnh trong thời gian sắp tới, để tất cả hội viên phụ nữ đều được tham gia và thụ hưởng các chủ trương của Đảng, chính sách nhân văn, ưu việt của nhà nước, ổn định tương lai sau này và sẽ có tuổi già an nhàn, vui khỏe cùng gia đình.

Nam Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hieu-qua-sang-tao-tu-mo-hinh-%E2%80%9Cphu-nu-tiet-kiem-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-vi-cuoc-song-an-nhan-luc-tuoi-gia%E2%80%9D>